

**BÁO CÁO**

**Trả lời, xử lý kiến nghị tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân lần 1, năm 2023**

Thực hiện Thông báo số 29-TB/ĐU ngày 07/6/2023 của Đảng ủy phường về thông báo kết quả đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân lần 1, năm 2023; UBND phường Tân Giang trả lời các kiến nghị gửi đến như sau:

**Câu 1:** Tại Ngõ 8, đường Nam Ngạn có 04 bóng điện cao áp lắp đặt đã 4 năm nay nhưng từ khi lắp đến nay chưa sáng lần nào. Đề nghị UBND phường kiểm tra và xử lý. (Tổ dân phố 10)

**Trả lời:** Công trình Quy hoạch hạ tầng xen dăm dân cư TDP 10 đã được thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình, UBND phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ trình UBND thành phố chấp nhận nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng, ngày 25/5/2023 UBND thành phố đã kiểm tra, nghiệm thu. Sau khi UBND thành phố có văn bản chấp nhận kết quả nghiệm thu, UBND phường sẽ đề nghị UBND thành phố cho triển khai tiếp nhận và vận hành hệ thống điện chiếu sáng cho khu vực này.

**Câu 2.** Tại Ngõ 7, đường Mai Thúc Loan và Ngách 4, 6 của Ngõ 7 đường Mai Thúc Loan, Nhân dân đã đóng nộp hết tiền đồ thẩm nhựa lên UBND phường nhưng đến nay chỉ mới thẩm được tuyến Ngõ 7 và Ngách 4, còn Ngách 6 của Ngõ 7 chưa được thẩm. Đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý và đốc thúc nhà thầu sớm triển khai thi công thẩm nhựa tại Ngách 6, Ngõ 7, đường Mai Thúc Loan. (Tổ dân phố 89)

**Trả lời:** UBND phường đã trực tiếp làm việc với đơn vị thẩm nhiều lần và đã thống nhất cùng Tổ dân phố, đơn vị thi công cho triển khai trước ngày 7/6/2023, tuy nhiên do trong mấy ngày qua thời tiết còn có biến động nên chưa triển khai được và đơn vị thi công cam kết sẽ cho triển khai vào ngày thứ 3 (ngày 13-14/6/2023).

**Câu 3:** Năm 2021, điện lực Hà Tĩnh thay thế các cột điện (cột ly tâm thay cho các cột chữ H) tại các ngách 8, 10, ngõ 13, đường Hải Thượng Lãn Ông (TDP2 cũ). Tuy nhiên, đến nay, các cột điện chữ H và dây điện (cũ) trên cột điện không còn sử dụng chưa được tháo dỡ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, sinh hoạt của nhân dân tại khu vực này. Đề nghị UBND phường xem xét, giải quyết để có phương án xử lý? (Cử tri Tổ dân phố 1)

**Trả lời:** Trong các năm 2021, 2022, 2023, trên cơ sở kiến nghị của TDP3, TDP4 và một số tổ dân phố trên địa bàn. UBND phường cũng đã có nhiều văn bản đề nghị UBND thành phố và Công ty Điện lực quan tâm khắc phục để đảm

*bảo an toàn cho nhân dân khu vực này; một số vị trí đã được xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số vị trí vẫn chưa được Công ty điện lực thành phố giải quyết.*

*Để nội dung kiến nghị có hiệu quả hơn, UBND phường đề nghị TDP3 và TDP4 hướng dẫn Nhân dân trực tiếp làm đơn gửi Công ty Điện lực thành phố để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.*

**Câu 4:** *Tại số nhà 02, ngõ 20, đường Nguyễn Công Trứ - TDP1 (giáp ranh với Xí nghiệp xây dựng) hiện nay không có mương thoát nước đã ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của gia đình. Đề nghị UBND kiểm tra, đo đạc diện tích của gia đình và Xí nghiệp xây dựng để có phương án xử lý để gia đình làm mương? (Cử tri Tổ dân phố 1)*

**Trả lời:** *Theo hồ sơ giấy CN QSD đất của bà Trần Thị Kim Liên thì phía sau thửa đất có tiếp giáp mương thoát nước, nhưng UBND phường đã tiến hành kiểm tra thực địa nhiều lần thì hiện trạng phía sau đất nhà bà Kim Liên kê công trình phụ của Xí nghiệp xây dựng 1 trước đây (công trình này theo hiện trạng đã được xây dựng từ lâu). Tuy nhiên do chưa có hồ sơ đất của Xí nghiệp 1 nên chưa có cơ sở để xác định tuyến mương này. Sau khi thu thập được hồ sơ đất đai của Xí nghiệp xây dựng 1 sẽ đối chiếu với giấy CN QSD đất của gia đình và cho tiến hành kiểm tra tế để xác định cụ thể.*

**Câu 5:** *Đề nghị UBND phường kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền phương án xử lý giải phóng mặt bằng các hộ (6 hộ: Bà Nguyễn Thị Gia, Ông Oánh, Bà Nguyễn Thị Bích Hà, ông Trương Thanh, Bà Nguyễn Thị Hương, Bà Nguyễn Thị Hoa) để giải quyết dứt điểm nút thắt cổ chai tuyến đường Nam Ngạn (Từ sân bóng đá Hào Quang đến Cầu Vòng) đảm bảo tuyến đường thông thoáng, mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông? (Cử tri TDP10)*

**Trả lời:** *Dự án Đường bao Sông Cụt đoạn từ đường 26/3 đến đường Nguyễn Trung Thiên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại QĐ số: 2589/QĐ-UBND ngày 03/7/2015; được UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuy nhiên do kinh phí bố trí của Dự án cho việc GPMB của Dự án không đủ để chi trả tiền Bồi thường Hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình ở cuối tuyến, do đó đoạn đường này chưa được thông tuyến theo Quy hoạch. UBND phường sẽ tiếp tục có đề xuất UBND thành phố xin bổ sung Dự án mới.*

Trên đây là báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị gửi đến hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân lần 1, năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, HĐND, UBNDTTQ;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- UBNDTTQ, các đoàn thể;
- Các ngành, công chức chuyên môn;
- Bí thư, Tổ trưởng 8 TDP;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Hiệp**

